

# THE HIGHLIGHTS

## “พระพรของชุมชน” การทำพันธกิจพัฒนาเด็กแบบองค์รวมของคริสตจักรแม่ลายเหนือ

### คอลัมน์เตรียมความพร้อมสู่ความยั่งยืน

- ฟังเรื่องราวและคำพยานจากศิษยาภิบาล : ศาสนาจารย์ โทมัส การเวกพดุง
- เรื่องราวที่น่าจดจำจากศิษย์เก่า : ขวัญฤดี อารยคุณดี, ขจรเกียรติ สังข์
- พูดคุยกับเยาวชน : ปณิดา ปู่คำ, เรวดี ปู่ป่า

### คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

- การให้คำปรึกษาแบบผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลาง



### จดหมายข่าวของคอมแพสชั่นประเทศไทย

มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอและแบ่งปันผลลัพธ์จากการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมของคริสตจักรคู่มิตรร่วมกับคอมแพสชั่น เพื่อให้เห็นการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กเยาวชน และคริสตจักร และแนวทางในการพัฒนาพันธกิจเด็กและเยาวชนแบบองค์รวมอย่างยั่งยืนในอนาคตตามบริบทของตนเอง

**ขอขอบคุณ** คริสตจักรคู่มิตร ศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่โครงการ ศิษย์เก่าโครงการ เยาวชนในโครงการ เจ้าหน้าที่คอมแพสชั่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน Newsletter ฉบับนี้ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่าน

อ่านฉบับอื่นได้ที่ :

[www.compassionth.com/newsletter](http://www.compassionth.com/newsletter)



# คอลัมน์เตรียมความพร้อม สู่ความยั่งยืน



อาคารคริสตจักรแม่ลายเหนือ



การทำพันธกิจเด็กแบบองค์รวม  
ของคริสตจักรแม่ลายเหนือ

จากผู้จัดการโครงการ  
ประกอบ กบิลศักดิ์ (เป้)

คริสตจักรแม่ลายเหนือ อยู่ในสังกัดสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย (ภาค 19) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะบริเวณคริสตจักรเป็นชุมชนชนบท มีพื้นที่รายล้อมด้วยภูเขา ประกอบด้วยชุมชน 4 หย่อมบ้าน รวมจำนวน 300-400 กว่าครัวเรือน ผู้คนส่วนมากมีความเชื่อตามแบบฉบับชนเผ่าดั้งเดิม นับถือผีและบรรพบุรุษก่อนคริสตจักรมาก่อนตั้งที่นี่ จึงมีไม่กี่ครอบครัวที่เป็นคริสเตียน และเมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 15 คน

## คริสตจักรแม่ลายเหนือเริ่มเป็นคู่มือกับ คอมแพสชันตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.2549

เนื่องจากได้เห็นตัวอย่างของคริสตจักรในอำเภอเดียวกันที่เป็นคู่มืออยู่ก่อน จึงเกิดความสนใจ เพราะเห็นว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เมื่อเริ่มเปิดโครงการมีเด็กลงทะเบียนเป็นสมาชิก 109 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน ได้ผลตอบรับที่ดีจากชุมชนตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เพราะเด็กได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา มีเรียนพิเศษเสริม จากวิชาต่าง ๆ ในโรงเรียน ทำให้ผู้ปกครองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จากการใช้เวลาในวันหยุดให้เป็นประโยชน์

## นับว่าการร่วมเป็นคู่มือกับคอมแพสชันได้ สร้างความเปลี่ยนแปลงถึงในระดับชุมชน

ผลพวงจากการทำพันธกิจทำให้ผู้ปกครองของเด็กมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เยาวชนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและเหมาะสม โดยส่วนที่จบจากโครงการ

ประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งผู้ช่วยพยาบาล, ทำงานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา, ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนา ฯลฯ อย่างที่ทำงานในคริสตจักรนี้ก็มี 2 คน ที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ให้โครงการ คอยดูแลรุ่นน้องต่อไป ผลสำเร็จที่งอกงามอีกอย่างในการเป็นคู่มือคือ การประกาศข่าวประเสริฐ แม้จะไม่ได้บันทึกเป็นตัวเลขที่แน่นอน แต่ก็บอกได้ว่ามีเด็กในโครงการมาเชื่อพระเจ้ามากมาย โดยรวม เด็กและครอบครัวที่มารับเชื่อเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 30 หลังคาเรือน และส่วนงานของพันธกิจนี้ยังเป็นพระพรให้กับคนในชุมชนเรื่อยมา

## จวบจนปัจจุบัน คริสตจักรแม่ลายเหนือก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลากว่า 28 ปี

มีสมาชิกในคริสตจักร 304 คน มีสาขาย่อยอีก 4 กิ่งคริสตจักร ได้แก่ หมวดบ้านใหม่, หมวดกางแส, หมวดแม่หีด และหมวดผาเขื่อนน้อย มีเด็กเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ 194 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน



สมาชิกคริสตจักรร่วมสร้างห้องน้ำ



การนบัสการในคริสตจักรแม่ลายเหนือ



ศจ.โกมล และเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม



เด็กและเยาวชนในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

## การเตรียมความพร้อมในการทำพันธกิจด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

### 1 ด้านบุคลากร

หลังจากนี้อาจปรับให้เจ้าหน้าที่เป็นงานแบบอาสาสมัครที่ไม่เต็มเวลาแทน

### 2 ด้านการยังชีพ

คริสตจักรจะนำรายได้ทั้งหมดจาก 3 พันธกิจดังต่อไปนี้ เพื่อมาดำเนินการในการทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป

1. ร้านขายเครื่องดื่ม : เพิ่งเริ่มต้นได้ไม่นานนี้ มีทั้งชาและกาแฟ รายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเฉลี่ยอยู่ที่หลักร้อย
2. ร้านตัดผมชาย : เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจส่งเสริมอาชีพ โดยให้เยาวชน

ชายในโครงการมาเป็นช่างตัดผม ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน เพิ่งเริ่มต้นพร้อมกับร้านกาแฟ รายได้ต่อเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วยังอยู่ที่หลักร้อยเช่นกัน

3. สตูดิโออัดเสียง : ปัจจุบันยังไม่เริ่มทำ แต่วางแผนไว้แล้ว คาดว่าจะเริ่มได้เร็ว ๆ นี้ มีเจ้าหน้าที่ในโครงการที่เป็นศิษย์เก่ามารับหน้าที่ดูแลเต็มตัว

### 3 ด้านอาคารสถานที่

คริสตจักรมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการทำพันธกิจต่าง ๆ ทั้งร้านเครื่องดื่ม, ร้านตัดผม และสตูดิโอ มีอาคารเรียนพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมและชั้นเรียนของเด็ก



บริเวณภายในพันธกิจร้านกาแฟ



การฝึกทำกาแฟของเยาวชนในโครงการ



การฝึกตัดผมของเยาวชนในโครงการ



บริเวณภายในห้องอัดเสียง



คริสตจักรแม่ลายเหนือและอาคารในการทำพันธกิจของคริสตจักร



อาคารในการทำพันธกิจของคริสตจักรแม่ลายเหนือ

#### 4 ด้านเครือข่ายและความร่วมมือ

หลังจากได้ยืนยันว่าคริสตจักรจะต้องดูแลตัวเอง โดยจบการเป็นคู่สัญญา กับคอมแพสชั่นในอีก 2 ปีครึ่ง คริสตจักรแม่ลายเหนือก็ได้มองเห็นโอกาสใหม่ในการเป็นพันธมิตรกับพันธกิจพระพรไทย (CBN) เพื่อจะเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนเพื่อชีวิต” หรือ “School of Life (SOL)” ด้วยการแนะนำของขวัญ-ขวัญฤดี อารยคุณดี ศิษย์เก่าโครงการและสมาชิกประจำของคริสตจักรแม่ลายเหนือที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานให้กับพันธกิจพระพรไทย เด็กที่เป็นสมาชิกในโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต จะต้องเข้าเกณฑ์เป็นผู้ยากไร้ หรือมีผู้ปกครองที่ขาดความพร้อมในการดูแล โดยตัวโครงการจะให้คริสตจักรวางแผนรูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนำมาเสนองบประมาณ ซึ่งโครงการจะช่วยสนับสนุนใน 2-3 ปีแรก แล้วจากนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของคริสตจักรที่ต้องต่อยอดและสนับสนุนตัวเองต่อไป และด้วยความที่งานหลักของพันธกิจพระพรไทยคือการดูแลกลุ่มเด็ก สตรี และผู้ยากไร้ คริสตจักรแม่ลายเหนือจึงเห็นว่าโครงการนี้จะมอบความช่วยเหลือให้การทำพันธกิจพัฒนาเด็กและเยาวชนดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสนใจจะเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตคือ คริสตจักรจะต้องเป็นสมาชิกกับพันธกิจพระพรไทยมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อยปีครึ่ง คริสตจักรแม่ลายเหนือที่ยังมีอายุสมาชิกไม่ถึง จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ทันที แต่กำลังอยู่ในช่วงการวางแผนเพื่อเสนอกิจกรรมและงบประมาณ โดยจะทราบผลประเมินในเดือนเมษายนของปี พ.ศ.2566

ส่วนงานอื่น ๆ ในปัจจุบันที่คริสตจักรได้เป็นพันธมิตรกับพันธกิจพระพรไทยอยู่คือ การใช้หลักสูตรบทเรียนวี นำเด็ก ๆ มาเรียนด้วยกัน และช่วยดูแลเรื่องการเรียนการสอน โดยขึ้นอยู่กับทางคริสตจักรว่าจะจัดตารางอย่างไร เช่น วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, เวลาทำการบ้าน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะควบคู่ไปกับการใช้บทเรียนของพันธกิจพระพรไทย หลักสูตรนี้ ได้ถูกนำมาใช้เป็นเวลาปีกว่า ๆ แล้ว

#### 5 ด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม

หากในเดือนเมษายนของปีหน้าเสนองบประมาณผ่าน และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต (SOL) ก็จะเริ่มงานทันที โดยจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเดิมของคอมแพสชั่นมาเป็นตารางกิจกรรมของโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตตามที่เสนอกับพันธกิจพระพรไทยแทน

## เรื่องราวและคำพยาน

# จากศิษยาภิบาล ประจำคริสตจักร แม่ลายเหนือ ศจ.โกมล การเวกผดุง



อาจารย์ โกมล การเวกผดุง เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรแม่ลายเหนือเป็นเวลา 26 ปีแล้ว เขาได้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้มาตั้งแต่แรกโดยลงพื้นที่ในตำแหน่งผู้ประกาศ อาจารย์เล่าว่า ในตอนนั้นมีผู้เชื่อแค่ 3 ครอบครัว มีสมาชิกมาร่วมนมัสการทั้งหมดเพียง 4-5 คน ส่วนผู้คนในชุมชนก็ต่อต้านการประกาศอย่างชัดเจน ทั้งเอาก้อนหิน เอาไม้มาขว้างใส่ จนกระทั่งอาจารย์โกมลได้มีโอกาสไปเรียนพระคัมภีร์และกลับมารับใช้ในตำแหน่งศิษยาภิบาล ระหว่างนั้นคริสตจักรได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ จนปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมด 304 คน จาก 89 ครอบครัว ได้มองเห็นการขยายของหมวดคริสตจักร ทำให้ทั้ง 4 หมู่บ้านในบริเวณนั้นได้ยินเรื่องพระเจ้า และหากรวมจำนวนสมาชิกของแต่ละหมวดคริสตจักรเข้าด้วยกันก็อาจมีถึง 700 กว่าคนโดยประมาณ ผู้ที่ถวายตัวรับใช้ก็มีมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน



อาจารย์โกมล เล่าถึงประวัติโดยย่อของตนเองว่า เขาโตมาในอำเภออมก๋อย หมู่บ้านแม่สอด ซึ่งอยู่ห่างจากแม่ลายเหนือกว่า 10 กิโลเมตร เขาเป็นเด็กยากจน ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ จนได้รู้จักพระเจ้าผ่านพ่อกับแม่ที่รับเชื่อมาก่อน เขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าได้รักษาอาการป่วยของพ่อ แต่ตัวเขาเองยังรู้สึกต่อต้าน จนกระทั่งเขาไม่สบายและพ่อกับแม่ช่วยอธิษฐานให้ สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจรับเชื่อตอนอายุได้ประมาณ 15 ปี

เวลาผ่านไป อาจารย์โกมลก็ตัดสินใจเรียนการศึกษาระบบเพื่อหัดอ่านหัดเขียน และเข้าเรียนที่พระคริสตธรรมเพื่อชาวไทยที่ชลบุรี ด้วยการชักชวนของศิษยาภิบาลที่คริสตจักรในบ้านเกิดเป็นเวลากว่า 1 ปี ก่อนจะกลับไปทำงานรับใช้ที่อมก๋อยอีก 1 ปี แล้วจึงมารับใช้ในตำแหน่งผู้ประกาศที่แม่ลายเหนือจากการชักชวนของเพื่อน

แม้จะไม่ใช่นักเทศน์ของเขา แต่การได้สร้างความสัมพันธ์กับพี่น้องในฐานะผู้ประกาศอยู่หลายปี ทำให้อาจารย์โกมลเกิดความผูกพันและมีภาระใจอยากรับใช้กับพื้นที่แห่งนี้ จึงเข้ารับตำแหน่งศิษยาภิบาลและรับใช้มาจนถึงปัจจุบัน เขากล่าวว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเขาและครอบครัวมาเสมอ งานของเขาคือการรับใช้เต็มเวลาที่คริสตจักรแม่ลายเหนือและเยี่ยมเยียนหมวดคริสตจักร ส่วนภรรยาของเขาทำหน้าที่ในการดูแลส่วนรวีและกลุ่มสตรี ความภาคภูมิใจในการรับใช้คือการที่เขากับครอบครัวมีความสุขกับงานที่ทำ ได้มองเห็นการปกป้องดูแลของพระเจ้า และการอวยพรที่เกิดขึ้นกับคริสตจักร

ซึ่งอาจารย์โกมลมองว่า สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากเหลือเกินในชีวิตของเขา

อาจารย์โกมลกล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการคอมแพสชั่นเป็นส่วนสำคัญในการประกาศ เป็นพื้นที่ที่สร้างลูกของพระเจ้า และเป็นพระพรให้คริสตจักรเป็นอย่างมาก เพราะการจัดกิจกรรมของโครงการที่ทำให้เด็ก ๆ สนใจและทำให้ตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสสอนเรื่องความเชื่อ เรื่องการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า ทำให้ครอบครัวของผู้ปกครองได้เห็น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตลูก ๆ ของพวกเขา ทั้งในด้านความประพฤติและการยกระดับการศึกษา เด็กหลายคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเป็นสมาชิกของโครงการ พ่อแม่จึงเปิดใจและยอมรับคริสตจักรไปโดยปริยาย

ในอนาคตข้างหน้า อาจารย์โกมลวางแผนที่จะเป็นศิษยาภิบาลอาวุโส และประกาศตั้งศิษยาภิบาลรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน อีกทั้งตั้งใจจะรับใช้พระเจ้ายกกับพื้นที่แห่งนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะจากโลกนี้ไป



พิธีเปิดอาคารในการทำพันธกิจของคริสตจักรแม่ลายเหนือ



ศจ.โกมล และเยาวชนในโครงการแจกข้าวสารในคนในชุมชน

## เรื่องราวที่น่าจดจำ

# จากศิษย์เก่า ขวัญฤดี อารยคุณดี (ขวัญ)



ขวัญ-ขวัญฤดี อารยคุณดี หนึ่งในศิษย์เก่าโครงการคอมแพสชั่นที่เริ่มเข้าร่วมเป็นสมาชิกรุ่นแรก ๆ ตั้งแต่อายุได้ 9 ปี ด้วยการประชาสัมพันธ์ของคริสตจักรที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากคนในหมู่บ้าน กล่าวถึงโครงการว่า “โครงการนี้เปลี่ยนแปลงให้ขวัญกลายเป็นคนละคน และสร้างขวัญคนใหม่ขึ้นมาใหม่ ขวัญได้เห็นหลายคนที่ยืนยันพระคัมภีร์หรือกลับมาทำงานให้คอมแพสชั่น มีเพื่อนและพี่หลายคนที่ยังทำงานรับใช้พระเจ้า โครงการคอมแพสชั่นจึงเป็นโครงการที่สร้างคนของพระเจ้าและทำให้คนเหล่านี้เกิดผล”

การเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่ขวัญเล่าให้ฟังคือ การได้พบพระเจ้า และตัดสินใจเดินตามทางของพระองค์ ด้วยการเรียนรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์ก่อนจะตัดสินใจรับบัพติศมาตอนอายุได้ประมาณ 13-14 ปี ซึ่งนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กำลังจะกล่าวถึงจนกลายเป็นขวัญคนใหม่อย่างที่เป็นอย่างอยู่ในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองที่เกิดขึ้นในเวลาถัดมาคือ การเปลี่ยนเด็กซื่อๆ ไม่ค่อยพูดคนหนึ่ง ให้กลายเป็นผู้นำในการดูแลรุ่นน้อง ขวัญไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า เธอจะสามารถกลายมาเป็นครูตัวอย่างทุกวันนี้ได้ เพราะในวัยเด็กเธอเป็นคนซื่อๆ แต่ด้วยกิจกรรมของคอมแพสชั่นที่พัฒนาทักษะทางสังคม ทำให้ขวัญได้เจอเพื่อนมากมายผ่านค่ายต่าง ๆ และมีโอกาสได้เลือกพัฒนาตัวเองตามกิจกรรมหลากหลายที่โครงการมีให้ เวลานั้น เธอได้รับ

แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ในโครงการที่ร้องเพลง เล่นดนตรี และช่วยเหลือกิจกรรมในคริสตจักร จนรู้สึกอยากมีส่วนในงานรับใช้เช่นนั้นบ้าง จึงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ฝึกฝนด้วยการเลือกเข้าเวิร์กช็อปการพูด จากค่ายผู้นำ และพระเจ้าก็เริ่มทำงานโดยมอบความกล้า ทำให้เธอก้าวที่ก้าวออกมาเป็นผู้นำ จนสามารถพัฒนาการพูดของตัวเองตามไปด้วย แม้ในช่วงมัธยมปลายที่เธอต้องย้ายจากคริสตจักรแม่ลายเหนือไปเป็นรหัสสมาชิกในโครงการของคริสตจักรเมืองฮอดก็ยังคงได้รับการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง



ขวัญและรุ่นน้องในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

การเปลี่ยนแปลงอย่างที่สามคือ การค้นพบตัวเอง ทั้งการค้นพบความถนัดของตัวเอง และได้มีโอกาสลงใช้เวลากับหลายอย่าง จนค้นพบของประทานในการรับใช้ ขวัญค้นพบสิ่งเหล่านี้ผ่านการเติบโตในโครงการทั้งสิ้น ในตอนแรกเธอเล่าว่า เธออยากเล่นดนตรีและร้องเพลงเก่งเหมือนเพื่อน ๆ จึงพยายามฝึกฝน จนกระทั่งได้เรียนรู้ว่า พระเจ้า





การจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

สร้างเราแต่ละคนมาไม่เหมือนกัน เราจึงมีความถนัดที่แตกต่างกัน ทำให้เธอลองใช้เวลากับความชอบอื่น ๆ และค้นพบว่าตัวเองมีความถนัดทางภาษา เมื่อจบมัธยมปลายจึงเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ ตอนนั้นขวัญต้องย้ายเข้ามาเรียนในเมือง และมีโอกาสได้รับใช้ เป็นครูวิที่คริสตจักรใกล้มหาวิทยาลัย ซึ่งในเวลาต่อมา ขณะที่เรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ขวัญก็เลือกฝึกงานที่คริสตจักรแห่งนี้ โดยทำงานร่วมกับคริสตจักรที่สิงคโปร์และมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานเป็นเวลา 1 เดือนและได้พัฒนาของประทานด้วยการทำบทเรียนรวิ กระทั่งเรียนจบและย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเกิด ขวัญก็ได้ร่วมรับใช้ที่คริสตจักรแม่ลายเหนืออีกครั้ง ด้วยการ

สอนรวิเป็นหลักและดูแลเด็ก ๆ ในโครงการ

ปัจจุบัน ขวัญกำลังจะเข้าสู่ช่วงวัย 25 ปี ทำงานเป็นครูสอนรวิที่คริสตจักรแม่ลายเหนือร่วมกับทำงานไม่เต็มเวลา เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน คอยดูแลคริสตจักรพันธมิตรของ CBN ที่อยู่ในอำเภออมก๋อยทั้งหมดประมาณ 35 คริสตจักร นอกจากนี้ยังช่วยรับใช้ด้วยการช่วยดูแลกลุ่มอนุชน สอนภาษาอังกฤษให้น้อง ๆ ในโครงการ และช่วยเหลือกิจกรรมของคริสตจักรอยู่เสมอ

“ขวัญพูดได้เต็มปากเลยว่าคอมแพสชั่นเป็นที่ที่สร้างขวัญ ทำให้กลายเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้ที่สามารถรับใช้พระเจ้าได้” ขวัญกล่าวเสริมอีกว่า หากเป็นก่อนหน้านี้อาจไม่กล้าบอกว่าของประทานคือการสอน เพราะเคยเป็นเด็กพูดไม่เก่ง ไม่เคยคิดอยากเป็นครู จนตอนนี้ได้ผ่านประสบการณ์หลายอย่าง เชื่อว่าพระเจ้าวางแผนชีวิตนำให้ขวัญมาอยู่ตรงนี้ และผลที่ออกมาคือเธอก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ โครงการคอมแพสชั่นได้สร้างขวัญขึ้นมาใหม่ ให้กลายเป็นขวัญคนใหม่ที่เดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ขวัญที่เป็นครูสอนรวิให้กับเด็ก ๆ ในคริสตจักร และตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าจะทำงานรับใช้ด้วยการสอนไปเรื่อย ๆ ทั้งในคริสตจักรอื่น ๆ และในองค์กรอื่น ๆ ด้วย



การจัดการเรียนการสอนในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

## เรื่องราวที่น่าจดจำ

# จากศิษย์เก่า ขจรเกียรติ สังข์ (จสร)



จสร-ขจรเกียรติ สังข์ ปัจจุบันอายุย่างเข้า 26 ปี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโครงการคอมแพสชั่นคู่มือมิตรกับคริสตจักรแม่ข่ายเหนือ เขาเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าโครงการ ที่ได้กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการด้วยการดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นรุ่นน้อง อย่างที่ตัวเองก็เคยได้รับการดูแลอย่างนี้มาก่อน

จสรเล่าถึงชีวิตในโครงการไว้ว่า เขาเข้ามาเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ 10 ปี จากการที่ทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกประจำคริสตจักรแห่งนี้มาก่อนแล้ว ทั้งพ่อและแม่ของจสรเป็นคริสเตียน ส่วนตัวเขาตัดสินใจรับเชื่อตอนอายุ 12 ปี ระหว่างค่ายรวิ เพราะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า รวมถึงการได้เรียนรู้เรื่องของพระเยซูจากทั้งพ่อแม่และในโครงการ ทำให้เขาตัดสินใจเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่นั้นมา

ช่วงจบมัธยมต้น จสรตัดสินใจแน่วแน่ว่าเขาจะเลือกเรียนพระคัมภีร์ในระดับปริญญาตรี เนื่องจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่กับคริสตจักร ทำให้เขามีต้นแบบในการใช้ชีวิตเป็นพี่ ๆ ในโครงการที่ช่วยกันรับใช้ ในกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจักรอยู่เสมอ และกลุ่มนักศึกษาพระคริสตธรรมที่มาร่วมจัดกิจกรรมในคริสตจักร โดยการแสดงละคร ร้องเพลง และนำเกม ผู้คนรอบตัวกลายเป็นแรงบันดาลใจในการรับใช้จนทำให้เขาพบเป้าหมายของตนเอง

ต่อมา จสรได้ทำตามเป้าหมายนั้นด้วยการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยพายัพ คณะคริสตศาสนศาสตร์

และกลับมาทำงานรับใช้กับที่โครงการในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังช่วยรับใช้ในการน่านมัสการ, สอนดนตรี, ดูแลพันธกิจสตูดิโออัดเสียงให้โครงการ, ดูแลกลุ่มอนุชน และเทศนาที่คริสตจักร ซึ่งการเล่นดนตรีนี่เองที่เขาเล่าว่า ตัวเองค้นพบของประทานนี้จากโครงการ แม้จะไม่ได้ถนัดเครื่องดนตรีชิ้นไหนเป็นพิเศษ แต่เล่นได้หลายชิ้น รวมถึงยังได้ฝึกฝนความเป็นผู้นำ ก็ได้รับการหนุนใจในการรับใช้ทำให้เขาสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาสอนรุ่นน้องต่อไป จสรมองอนาคตไว้ว่า เขาจะยังคงอยุ่รับใช้ที่คริสตจักรแห่งนี้ คอยดูแลกลุ่มอนุชนและงานนมัสการอย่างที่ทำอยู่ต่อไป



จสรสอนดนตรีรุ่นน้องในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม



## พูดคุยกับเยาวชน

### ปณิดา ปุ่คำ (นิตา)

#### แนะนำตัว

หนูชื่อ ปณิดา ปุ่คำ ชื่อเล่น นิตา ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสอตนพิทยาคมค่ะ พ่อแม่ประกอบอาชีพเกษตรกร

#### เข้าโครงการตั้งแต่อายุเท่าไร

ตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยค่ะ

#### มองว่าโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอย่างไรบ้าง

การดำเนินชีวิตและโอกาสในการเรียนรู้ค่ะ เพราะโครงการทำให้เราได้รู้จักพระเจ้าและเลือกดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง และที่นี้ก็สอนหลายอย่าง ทั้งดนตรี ทำขนม เครื่องดื่ม ซึ่งต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วย

#### กิจกรรมที่ชื่นชอบในโครงการ

การไปค่ายค่ะ โครงการมีค่ายประจำปีทีไปจัดให้เด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล รู้สึกประทับใจมาก เพราะได้ใช้ความกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นำ เราก็ได้ช่วยสอนพระคัมภีร์ นำเกม นำนมัสการ มีความสุขมากค่ะ

#### มารู้จักพระเจ้าได้อย่างไร

รู้จักจากการได้เรียนรู้พระคัมภีร์ในโครงการค่ะ ได้ยินได้ฟังการอัศจรรย์ของพระเจ้ามามาก จำได้ว่ารู้สึกประทับใจเรื่องราวของหญิงที่ป่วยเป็นประจำเดือนตลอดเวลา แต่เธอก็หายเพียงแค่จับชายผ้าของพระเยซู ซึ่งในตอนนั้นหนูกำลังป่วยและมีพี่เจ้าหน้าที่ในโครงการชวนไปนมัสการที่โบสถ์ หนูเลยไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาหนูให้หายดี ซึ่งก็หายจริง ๆ ค่ะ หนูไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลอีก ทำให้ตัดสินใจรับเชื่อตอนอายุ 9 ปี

#### ของประทานที่พระเจ้ามอบให้

การนำนมัสการค่ะ ทำให้เรากล้าแสดงออกและเป็นผู้นำที่ดีมากขึ้นด้วย

#### ตอนนี้รับใช้ด้านไหนอยู่บ้าง

อยู่ที่มนัสการและสอนพระคัมภีร์เด็กอนุบาลในโครงการ หนูคิดว่าอยากรับใช้ให้มากขึ้นด้วยการออกไปประกาศข่าวประเสริฐค่ะ เริ่มจากพ่อแม่ก่อนเลย เพราะเขายังไม่เชื่อพระเจ้า แต่หนูอธิษฐานทุกวันและเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบแน่นอนค่ะ

#### แบบอย่างในการดำเนินชีวิต

อัยยขจรเกียรติค่ะ เป็นพี่ในโครงการที่มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลเด็ก ๆ และถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้ดีค่ะ

#### ความใฝ่ฝันในอนาคต

อยากทำอาชีพทันตภิบาลค่ะ เพราะตอนเด็กมีหมอมารองเรียนเพื่อดูแลฟันให้เรา พอเคยได้รับโอกาสมาก่อนก็ตั้งใจจะกลับมาอยู่ใกล้บ้าน คอยดูแลเด็กและคนในชุมชนอย่างนั้นบ้าง

#### มีอะไรอยากฝากถึงโครงการไหม

ขอบคุณคอมแพสชั่นและพี่ ๆ ทุกคนที่คอยดูแลพวกเราเสมอมาค่ะ ขอขอบคุณที่ให้โอกาสมารู้จักพระเจ้า ทำให้เราได้เรียนพระคำและเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ ขอขอบคุณมากค่ะ



นิตาร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม



พูดคุยกับเยาวชน

เรวดี ปู่ปา  
(ปิ่น)

### แนะนำตัว

หนูชื่อปิ่น เรวดี ปู่ปา กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พ่อแม่  
ทำการเกษตรค่ะ

### เข้าโครงการตั้งแต่อายุเท่าไร

ตั้งแต่อายุ 6 ขวบค่ะ มีพี่เจ้าหน้าที่มาชวนเข้าและนำของหนูสอนก็ใน  
โครงการด้วย

### มารู้จักพระเจ้าได้อย่างไร

หนูเกิดในครอบครัวคริสเตียนค่ะ ไปโบสถ์มาตลอดตั้งแต่เด็ก

### มองว่าโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง อย่างไรบ้าง

ทำให้หนูเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ เมื่อก่อนเป็นคนขี้อาย  
ไม่กล้าทักคนอื่นก่อน ส่วนในการเป็นผู้นำก็ทำได้ดีขึ้นมากค่ะ

### กิจกรรมที่ชื่นชอบในโครงการ

การไปค่ายและประกาศข่าวประเสริฐค่ะ มีช่วงที่เราไปเดิน  
ประกาศกับคนในหมู่บ้านเลย ไปร้องเพลง แจกพระคัมภีร์ และ  
อธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วย



เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กแบบองค์รวม

### ของประทานที่พระเจ้ามอบให้

การที่พระเจ้าทรงอยู่กับหนูตลอดเวลาและพระองค์ทันเวลาเสมอ  
ไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็ตาม

### ตอนนี้รับใช้ด้านไหนอยู่บ้าง

น่านมัสการค่ะ มีโอกาสนำมา 4 ครั้งแล้ว ยังตื่นแต่เช้าแต่เชื่อว่า  
จะทำได้ดีขึ้น อยากมีโอกาสนำมาได้อีกค่ะ อีกอย่างคือ  
การสอนคณิตศาสตร์ให้น้อง ๆ ในโครงการค่ะ หนูเรียนวิทย์-คณิต  
และชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้ว

### แบบอย่างในการดำเนินชีวิต

พี่แป๊ะค่ะ เขาเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถ ไม่ว่าจะสอน  
พระคัมภีร์หรือเล่นดนตรี

### ความใฝ่ฝันในอนาคต

อยากเป็นหมอฟันค่ะ ตั้งใจจะเข้าคณะทันตแพทย์ที่พะเยา เพราะ  
เคยได้โอกาสจากหมอมามาก่อน เป็นคนที่ป่วยและเข้าโรงพยาบาล  
อยู่ตลอดเหมือนนิตา ถ้าได้เป็นหมอมจริง ๆ จะทำตามเป้าหมาย  
ในการไปช่วยคนด้อยโอกาสบนดอยหรือต่างประเทศค่ะ เคยมี  
หมอฟันมาที่โรงเรียนแล้วเขาเล่าว่า เคยไปทำงานรับใช้พระเจ้าที่  
อินเดีย หนูเลยอยากทำแบบนั้นบ้าง เขาเป็นแรงบันดาลใจของ  
หนูเลยค่ะ

### มีอะไรอยากฝากถึงโครงการไหม

อยากขอบคุณพี่ ๆ คอมแพสชั่นที่มอบโอกาสหลายอย่าง ถ้าไม่มี  
คอมแพสชั่นเราคงไม่กล้าแสดงออกและได้รับใช้พระเจ้าขนาดนี้  
ที่สำคัญคือคอมแพสชั่นทำให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งด้วย ขอขอบคุณ  
ที่ให้โอกาสเราค่ะ



# คอลัมน์เสริมสร้างศักยภาพ

## การให้คำปรึกษาแบบผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลาง



ผู้เข้าร่วมอบรมการให้คำปรึกษาแบบผู้รับการศึกษาเป็นศูนย์กลาง

ปัจจุบันปัญหาการฆ่าตัวตาย การใช้ความรุนแรง การใช้ยาเสพติด หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากความเครียดมีมากขึ้น และปัญหานี้เกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ที่ไม่ประสบปัญหาแล้วไม่รู้วิธีการแก้ไข หาทิศทางออกไม่ได้ และไม่มีใครให้คำปรึกษา ช่วยแนะแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทชีวิตของพวกเขา

คริสตจักรจึงเป็นที่พึ่งทางใจแหล่งหนึ่งในชุมชน ที่มีคนมาขอคำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตนเอง ซึ่งถ้าผู้นำคริสตจักรศิษยาภิบาล หรือสมาชิกคริสตจักรมีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม ก็จะช่วยให้การให้คำปรึกษาครั้งนั้น ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

### คอมแพสชันประเทศไทยได้จัดการอบรมเรื่อง “การให้คำปรึกษา โดยผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง” ให้แก่คริสตจักรคูมิตร

ในโซนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และสุโขทัย จำนวน 10 คริสตจักร ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 28 คน ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2022 โดยได้เชิญ อ.วิชัย โพชนงศ์จันทร์ เป็นวิทยากร ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะให้แก่คริสตจักรในการให้คำปรึกษาฯ ให้คำแนะนำและบรรเทาปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่มาขอคำปรึกษาได้อย่างเหมาะสมตามหลักการที่ถูกต้อง



บรรยากาศระหว่างการอบรม

การให้คำปรึกษา โดยผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง หมายถึง กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาศัยการสื่อสารแบบ สองทางระหว่างบุคคลหนึ่งในฐานะผู้ให้คำปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่ เอื้ออำนวยให้อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้รับคำปรึกษาได้สำรวจและ ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ปัญหา และสามารถหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับตนเอง

ผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ต่างให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ความรู้และทักษะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้นำและศิษยาภิบาล คริสตจักรควรรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแล อภิบาลสมาชิกของคริสตจักร ที่ผ่านมาเมื่อสมาชิกคริสตจักรเกิดปัญหา เขามักจะไม่ค่อยมาบอกศิษยาภิบาล เพราะกลัวว่าจะถูกดู หรือถูก ตัดสินว่าไปทำบาป หรือมีความเชื่ออ่อน แต่แนวทางการให้คำ ปรึกษาโดยผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางนี้ จะสร้างความ ตระหนักให้แก่เราว่า เราต้องรับฟังปัญหาของเขาด้วยใจรัก

ไม่ตัดสิน เหมือนที่พระเยซูรักเราทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไข และ เข้าใจในปัญหาและความต้องการของเขา พร้อมทั้งแนะแนวทาง ให้เขาคิดถึงวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทชีวิตของเขาเอง ไม่ใช่เอาวิธีการที่เราคิดว่าดีไปให้เขาทำ เพราะมันอาจจะไม่ได้ เหมาะสมกับชีวิตของเขาก็ได้

ดังนั้น การให้คำปรึกษาโดยผู้รับคำปรึกษาเป็นศูนย์กลาง จึงเป็น ความรู้และทักษะหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อคริสตจักร ที่จะใช้ในการ ดูแลสภาพจิตใจของสมาชิก เด็กและเยาวชน หรือคนทั่วไปในชุมชน ที่คริสตจักรต้องการช่วยเหลือ เพื่อให้เขาได้รับความรักที่มาจาก องค์พระเยซูคริสต์ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษา และให้เขาได้ ตระหนักรู้ว่าพระเจ้าสร้างเขาขึ้นมาอย่างตั้งใจ เขาเป็นคนมีคุณค่า เขาเป็นคนที่มีความดี และเขาได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข จากพระองค์

